



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

**เศรษฐกิจ-ธุรกิจ**

ไลฟ์สไตล์

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คอลัมน์นิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

SME

ส่งเสริมการลงทุน

# ไฟเขียวโปรหั่นค่าโทลล์เวย์ 5% ลดผลกระทบก่อนขยับราคา15 บาท ดีเดย์ 22 ธ.ค.นี้

วันที่ 03 พ.ย. 2562 เวลา 14:00 น.



คมนาคมคลอดมาตรการลดค่าครองชีพ สั่งลดค่าโทลล์เวย์ 5 % ผ่านคูปอง ส่วนลด หวังบรรเทาผลกระทบ รองรับชั้บราคาตามเงื่อนไขสัมปทน 10-15 บาท เริ่ม 22 ธ.ค.63

นายสรารุท ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายมาตรการลดค่าครองชีพให้ประชาชนนั้น ทล. จึงส่งหนังสือถึงทางยกระดับดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 เพื่อขอความร่วมมือให้จัดโปรโมชั่น หรือมาตรการจัดส่วนลดค่าผ่านดอนเมืองโทลล์เวย์ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวให้กับประชาชน เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดทำคูปองลดค่าผ่านทาง 5% หรือ ชั้บคูปอง 19 ฉบับ ฟรี 1 ฉบับ ซึ่งหากปรับขึ้นแล้วจะเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการลดค่าผ่านทางเหมือนที่เคยกระทำมา

อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทล. รอหนังสือตอบกลับจากดอนเมืองโทลล์เวย์ว่าจากหนังสือขอความร่วมมือจะมีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยเท่าที่หารือกันเบื้องต้นการจัดโปรโมชั่นลดค่าผ่านทางนั้น จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ดอนเมืองโทลล์เวย์ให้พิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้ง เพื่อหามาตรการดำเนินการลดผลกระทบต่อไป

ทั้งนี้ในวันที่ 22 ธ.ค. จะมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนโทลล์เวย์ 10-15 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัมปทาน ที่จะต้องปรับขึ้นทุก 5 ปีแบ่งเป็น ขาเข้า ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท, รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท ส่วนช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท และรถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

ส่วนขาออก ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดินแดง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท, รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท ส่วนช่วงดอนเมือง-ดินแดง รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท และ รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานดอนเมืองโทลล์เวย์ได้ทราบ เพื่อให้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการจะปรับขึ้นค่าดอนเมืองโทลล์เวย์ดังกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ขณะนี้ทางด่วนโทลล์เวย์ตอบรับข้อเสนอการลดราคา 5 % ผ่านการใช้คูปองส่วนลด ขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ได้จัดโปรโมชั่นลดค่าทางด่วน 5 บาทให้กับผู้ใช้บัตร Easy Pass จ่ายค่าทางด่วนที่ด่านประชาสัมพันธ์และดาวคะนอง ส่วนระยะต่อไปจะพิจารณาให้ส่วนลดในด้านเก็บเงินอื่นๆต่อไปทั้งในเวลาเร่งด่วนและนอกเวลาเร่งด่วน